

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2021

VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HÀNH CHÍNH

Số: 28 /QĐ-HCQG

Số: 6.9

ĐẾN

Ngày: 22/01/21

Chuyên:

Lưu hồ sơ số:

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy định tiêu chuẩn giảng viên, giảng viên kiêm nhiệm, giảng viên thỉnh giảng, báo cáo viên mời ngoài tham gia giảng dạy, báo cáo tại các lớp bồi dưỡng của Học viện Hành chính Quốc gia

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

Căn cứ Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia;

Căn cứ Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chuẩn giảng viên, giảng viên kiêm nhiệm, giảng viên thỉnh giảng, báo cáo viên mời ngoài tham gia giảng dạy, báo cáo tại các lớp bồi dưỡng của Học viện Hành chính Quốc gia.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định đã ban hành trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Học viện, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Giám đốc Học viện;
- Các Phó Giám đốc Học viện (đề biết);
- Phòng Kiểm tra – pháp chế (VP);
- Lưu: VT, TCCB, QLBD.



GIÁM ĐỐC

Đặng Xuân Hoan

QUY ĐỊNH

**Về tiêu chuẩn giảng viên, giảng viên kiêm nhiệm, giảng viên thỉnh giảng,
báo cáo viên mời ngoài tham gia giảng dạy, báo cáo tại các lớp bồi dưỡng
của Học viện Hành chính Quốc gia**

*(Kèm theo Quyết định số 128/QĐ-HCQG ngày 12 tháng 01 năm 2021
của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia)*

TT	Loại hình lớp	Yêu cầu đối với giảng viên, giảng viên kiêm nhiệm của Học viện	Yêu cầu đối với giảng viên thỉnh giảng
01	Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên	Đáp ứng tiêu chuẩn sau: Giữ hạng chức danh giảng viên (hạng III) hoặc tương đương, có trình độ Thạc sĩ, có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên hoặc đã tham gia chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên, có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn từ 02 năm trở lên.	Đáp ứng 1 trong các tiêu chuẩn sau: 1. Đã hoặc đang giữ hạng chức danh giảng viên chính (hạng II) hoặc tương đương, có trình độ Thạc sĩ. 2. Đã hoặc đang giữ hạng chức danh giảng viên (hạng III) hoặc tương đương, có trình độ Tiến sĩ, có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn từ 02 năm trở lên.
02	Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính	Đáp ứng 1 trong các tiêu chuẩn sau: 1. Giữ hạng chức danh giảng viên chính (hạng II) hoặc tương đương, có trình độ Thạc sĩ, có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn từ 02 năm trở lên. 2. Giữ hạng chức danh giảng viên (hạng III) hoặc tương đương, có trình độ Tiến sĩ, có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính hoặc đã tham gia chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên	Đáp ứng 1 trong các tiêu chuẩn sau: 1. Đã hoặc đang giữ hạng chức danh giảng viên chính (hạng II) hoặc tương đương, có trình độ Thạc sĩ. 2. Đã hoặc đang giữ hạng giảng viên (hạng III) hoặc tương đương, có trình độ Tiến sĩ, có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương, có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn từ 02 năm trở lên.

TT	Loại hình lớp	Yêu cầu đối với giảng viên, giảng viên kiêm nhiệm của Học viện	Yêu cầu đối với giảng viên thỉnh giảng
		chính, có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn từ 02 năm trở lên.	
03	Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp	<p>Đáp ứng 1 trong các tiêu chuẩn sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Giữ hạng chức danh giảng viên cao cấp (hạng I) hoặc tương đương. Là lãnh đạo, quản lý (nguyên lãnh đạo, quản lý) cấp vụ, cấp sở hoặc tương đương trở lên, có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn từ 01 năm trở lên. Giữ hạng chức danh giảng viên chính (hạng II) hoặc tương đương, có trình độ Tiến sĩ, có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp hoặc đã tham gia chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp, có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn từ 03 năm trở lên. Giữ hạng chức danh giảng viên (hạng III) hoặc tương đương, có trình độ Tiến sĩ, có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp hoặc đã tham gia chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp, có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn từ 06 năm trở lên. 	<p>Đáp ứng 1 trong các tiêu chuẩn sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Đã hoặc đang giữ hạng chức danh giảng viên cao cấp (hạng I) hoặc tương đương. Là lãnh đạo, quản lý (nguyên lãnh đạo, quản lý) cấp vụ, cấp sở hoặc tương đương trở lên. Đã hoặc đang giữ hạng giảng viên chính (hạng II) hoặc tương đương, có trình độ Tiến sĩ, có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương, có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn từ 03 năm trở lên.
04	Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng	<p>Đáp ứng 1 trong các tiêu chuẩn sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Giữ hạng chức danh giảng viên chính (hạng II) hoặc tương đương. 	<p>Đáp ứng 1 trong các tiêu chuẩn sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Đã hoặc đang giữ hạng chức danh giảng viên chính (hạng II) hoặc tương đương, Là lãnh đạo, quản lý

TT	Loại hình lớp	Yêu cầu đối với giảng viên, giảng viên kiêm nhiệm của Học viện	Yêu cầu đối với giảng viên thỉnh giảng
	Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng (Tiếp theo)	<p>2. Là lãnh đạo, quản lý (nguyên lãnh đạo, quản lý) cấp phòng hoặc tương đương trở lên, có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn từ 01 năm trở lên.</p> <p>3. Giữ hạng chức danh giảng viên (hạng III) hoặc tương đương, có trình độ Thạc sĩ, có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng hoặc đã tham gia chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương, có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn từ 03 năm trở lên.</p>	<p>(nguyên lãnh đạo, quản lý) cấp phòng hoặc tương đương trở lên.</p> <p>3. Đã hoặc đang giữ hạng chức danh giảng viên (hạng III) hoặc tương đương, có trình độ Tiến sĩ, có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương, có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn từ 03 năm trở lên.</p>
05	Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở, huyện và tương đương	<p>Đáp ứng 1 trong các tiêu chuẩn sau:</p> <p>1. Giữ hạng chức danh giảng viên cao cấp (hạng I) hoặc tương đương.</p> <p>2. Là lãnh đạo, quản lý (nguyên lãnh đạo, quản lý) cấp vụ hoặc tương đương trở lên, có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn từ 01 năm trở lên.</p> <p>2. Giữ hạng chức danh giảng viên chính (hạng II) hoặc tương đương, có trình độ Tiến sĩ, đã tham gia chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở (nếu giảng dạy cấp sở) hoặc cấp huyện (nếu giảng dạy cấp huyện), có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn từ 01 năm trở lên.</p> <p>3. Giữ hạng chức danh giảng viên (hạng III) hoặc tương đương, có trình độ Tiến sĩ, đã</p>	<p>Đáp ứng 1 trong các tiêu chuẩn sau:</p> <p>1. Đã hoặc đang giữ hạng chức danh giảng viên cao cấp (hạng I) hoặc tương đương.</p> <p>2. Là lãnh đạo, quản lý (nguyên lãnh đạo, quản lý) ở 1 trong các cấp: vụ, sở, huyện và tương đương trở lên.</p> <p>3. Đã hoặc đang giữ hạng chức danh giảng viên chính (hạng II) hoặc tương đương, có trình độ Tiến sĩ, có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở (nếu giảng dạy cấp sở), cấp huyện (nếu giảng dạy cấp huyện), có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn từ 03 năm trở lên.</p>



TT	Loại hình lớp	Yêu cầu đối với giảng viên, giảng viên kiêm nhiệm của Học viện	Yêu cầu đối với giảng viên thỉnh giảng
		tham gia chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở (nếu giảng dạy cấp sở) hoặc cấp huyện (nếu giảng dạy cấp huyện), có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn từ 06 năm trở lên.	
06	Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương	<p>Đáp ứng 1 trong các tiêu chuẩn sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Giữ hạng chức danh giảng viên cao cấp (hạng I) hoặc tương đương. 2. Là lãnh đạo, quản lý (nguyên lãnh đạo, quản lý) cấp vụ hoặc tương đương trở lên, có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn từ 01 năm trở lên. 3. Giữ hạng chức danh giảng viên chính (hạng II) hoặc tương đương, có trình độ Tiến sĩ, có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương hoặc đã tham gia chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương, có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn từ 03 năm trở lên. 4. Giữ hạng chức danh giảng viên (hạng III) hoặc tương đương, có trình độ Tiến sĩ, có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương hoặc đã tham gia chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương, có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn từ 09 năm trở lên. 	<p>Đáp ứng 1 trong các tiêu chuẩn sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Đã hoặc đang giữ hạng chức danh giảng viên cao cấp (hạng I) hoặc tương đương. 2. Là lãnh đạo, quản lý (nguyên lãnh đạo, quản lý) cấp vụ và tương đương trở lên. 2. Đã hoặc đang giữ hạng chức danh giảng viên chính (hạng II) hoặc tương đương, có trình độ Tiến sĩ, có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương, có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn từ 03 năm trở lên.

Một số lưu ý:

1. Tiêu chuẩn nêu tại Quy định này là yêu cầu tối thiểu, Học viện khuyến khích giảng viên, giảng viên kiêm nhiệm, giảng viên thỉnh giảng đạt tiêu chuẩn cao hơn. Đối với các trường hợp đặc biệt, Giám đốc Học viện xem xét, quyết định áp dụng tiêu chuẩn phù hợp.

2. Đối với báo cáo viên mời ngoài cần đáp ứng yêu cầu am hiểu sâu, có kinh nghiệm thực tiễn về lĩnh vực thuộc chuyên đề báo cáo.

3. Đối với giảng viên, giảng viên kiêm nhiệm của Học viện Hành chính Quốc gia thì cấp Vụ được hiểu là cấp Khoa, Ban; cấp Phòng được hiểu là Phòng, Bộ môn.

4. Đã tham gia chương trình bồi dưỡng được hiểu là được Giám đốc Học viện cho phép tham gia, có xác nhận dự giờ đầy đủ khóa bồi dưỡng của đơn vị tổ chức bồi dưỡng. Thời gian tính kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn kể từ ngày có Quyết định của cấp thẩm quyền bổ nhiệm vào hạng viên chức, ngạch công chức mà loại hình lớp bồi dưỡng yêu cầu.

5. Giảng viên, giảng viên kiêm nhiệm, giảng viên thỉnh giảng và báo cáo viên mời ngoài đối với các lớp bồi dưỡng có yếu tố nước ngoài và các lớp bồi dưỡng khác do Giám đốc Học viện quyết định trên cơ sở đề nghị của đơn vị tham mưu tổ chức bồi dưỡng.

6. Giám đốc Học viện quyết định danh sách giảng viên, giảng viên kiêm nhiệm, giảng viên thỉnh giảng và báo cáo viên mời ngoài theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Bồi dưỡng, Giám đốc Phân viện, Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính trên cơ sở tổng hợp đề xuất của Khoa chuyên môn, Phân viện.

7. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn: Trong thời gian theo quy định, thỏa mãn 02 trong các điều kiện sau: (1) Tham gia biên soạn ít nhất 01 đề cương, tài liệu chuyên đề mà cá nhân giảng viên đăng ký giảng dạy; (2) Có ít nhất 02 công trình nghiên cứu khoa học (bài báo đăng trên Tạp chí khoa học, Kỷ yếu Hội thảo khoa học các cấp, sách chuyên khảo/sách tham khảo, chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học các cấp đã được nghiệm thu) liên quan đến nội dung chuyên đề đăng ký giảng dạy; bài đăng trên Tạp chí điện tử thì số lượng đã công bố là 04 bài; (3) Hướng dẫn 01 luận án tiến sĩ (đã bảo vệ) có đề tài liên quan đến nội dung chuyên đề giảng dạy; (4) Hướng dẫn 02 luận văn thạc sĩ (đã bảo vệ) có đề tài liên quan đến nội dung chuyên đề giảng dạy; (5) Đã tham gia giảng dạy chuyên đề tại Học viện Hành chính Quốc gia trước ngày 31/12/2019.

- Hồ sơ minh chứng kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn: Giảng viên kê khai các minh chứng và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của các minh chứng.

Trưởng Khoa, Giám đốc các Phân viện (trưởng hợp giảng viên công tác tại các Phân viện) có trách nhiệm bảo đảm phân công giảng viên đúng tiêu chuẩn quy định.

8. Đối với các giảng viên đã tham gia giảng dạy các chương trình bồi dưỡng tương ứng được quy định tại Quyết định 2194/QĐ- HCQG ngày 28/6/2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia thì không phải thông qua quy trình đánh giá năng lực giảng dạy nhưng cần tham gia tập huấn, cập nhật nội dung giảng dạy theo quy định. Những giảng viên đã đủ các tiêu chuẩn theo quy định nhưng chưa tham gia giảng dạy thì phải được Hội đồng đánh giá của Học viện thông qua và được phê duyệt theo quy định.

9. Trong quá trình thực hiện Quy định này nếu có vướng mắc, Ban Quản lý bồi dưỡng tổng hợp, trình Giám đốc Học viện xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. / *wm*



GIÁM ĐỐC *wm*

Đặng Xuân Hoan